

Số: /BC-UBND

Hoàng Đức, ngày tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2023

##### 1. Về phát triển kinh tế

##### 1.1 Sản xuất nông nghiệp

Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo nhân dân hoàn thành giải phóng đất cày ải, làm dầm để làm tăng độ phì cho đất, đồng thời căn cứ vào điều kiện thời tiết để ra mạ đúng lịch thời vụ và tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ cây mạ trong điều kiện nhiệt độ thấp để đảm bảo đủ mạ gieo cấy 100% diện tích. Tập trung thu hoạch cây màu vụ đông và giải phóng đất gieo trồng cây màu ven bãi vụ chiêm xuân 2023. Tranh thủ điều kiện thời tiết tổ chức và hoàn thành việc diệt chuột bằng thuốc vi sinh trên 100% diện tích gieo trồng

Về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: tích cực chăm sóc đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo các hộ có mô hình nuôi cá, lúa kết hợp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Hoàn thành thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm kỳ 01/01/2023 và thống kê phục vụ công tác tiêm phòng đợt 01 năm 2023.

Chỉ đạo cán bộ thú y thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đồng thời vận động, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để đảm bảo duy trì lương thực thực phẩm thị trường ra thị trường trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Ban thú y thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn gia súc theo quy định.

Tăng cường công tác QLNN về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh đặc biệt là các hộ trồng cây rau bán ra thị trường. Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vào dịp Tết Nguyên Đán 20 hộ kinh doanh hàng bao gói trên địa bàn toàn xã.

##### 1.2 Quản lý đất đai, Tài nguyên – Môi trường – Xây dựng

Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng và hành lang bảo vệ đường bộ - đê điều.

Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng và hành lang bảo vệ đường bộ - đê điều. Tiếp tục hướng dẫn các hộ lập hồ sơ phân chia, cho tặng, chuyển nhượng, cấp mới cho các hộ nhân dân theo quy định của pháp luật. Phối hợp

công ty đấu giá tổ chức đấu giá QSD đất MBQH số 25 được 10 lô. Lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi dự án mặt bằng đất ở nông thôn tại MB số 25 được UBND huyện phê duyệt ngày 08/6/2020 ( Giai đoạn 3), tổng diện tích hai dự án dự kiến thu hồi khoảng 1,2 ha. Tiếp tục rà soát quỹ đất công ích trên địa bàn xã theo kế hoạch. Tổ chức nạo vét, đào đắp tuyến kênh Đồng Trâm phục vụ sản xuất tưới tiêu, giao thông đi lại cho nhân dân (*Đoạn sát trạm bơm*)

### **1.3 Thực hiện Kế hoạch 99/KH-UBND, Kế hoạch 89/KH-UBND và Đề án 1089 của UBND huyện**

Trong tháng, UBND xã tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường theo hướng thiết thực và từng bước bền vững tại các thôn, đặc biệt là thôn Cự Đà và thôn Phúc Thọ. Tập trung hướng dẫn 02 thôn kiểm tra lại các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo kế hoạch. Thôn Mỹ Đà triển khai thi công và hoàn thành xây rãnh thoát nước 2 bên đường trục chính thôn với chiều dài 1700m. Triển khai thảm nhựa đường trục chính thôn Cự Đà theo kế hoạch.

### **1.4 Quản lý ngân sách**

Tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, điều tiết nhiệm vụ chi hợp lý cho hoạt động quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật, đặc biệt là tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện phân bổ ngân sách và công khai dự toán thu – chi ngân sách năm 2023 theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị quyết toán ngân sách năm 2022; phối hợp với Chi cục thuế triển khai thu thuế môn bài năm 2023.

Thực hiện chi trả hành chính và lương tháng 1 năm 2023 cho cán bộ, công chức xã; chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng theo quy định.

## **2. Về văn hoá – xã hội**

### **2.1 Văn hoá, thông tin, thể thao**

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền các loại văn bản có liên quan về cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, đèn trời; về Luật giao thông đường bộ, về an toàn thực phẩm, về công tác chỉ đạo sản xuất và triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các hoạt động vui tết đón xuân an toàn và tiết kiệm..... trong tháng lên được 32 băng zôn tại các trục đường, công chào, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế và treo 180 cờ hồng kỳ dọc quốc lộ 1A.

### **2.2 Giáo dục**

Các nhà trường tiếp tục duy trì tốt công tác giảng dạy và học tập ở từng khối học. Phối hợp cùng Hội Khuyến học tổ chức phát thưởng cho 42 em thi đậu vào các trường Đại học và 02 em đạt giải Quốc gia với số tiền 8,8 triệu đồng từ hỗ trợ của con em xa quê.

### **2.3 Y tế, Dân số và Phát triển**

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa và công tác tiêm phòng dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch. Chủ động tăng cường dự báo, giám

sát tình hình dịch bệnh; đảm bảo đủ nhân lực, cơ sở thuốc và các thiết bị vật tư y tế, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh ban đầu cho Nhân dân. Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vào dịp tết nguyên Đán.

Phối kết hợp cùng TTYT huyện tăng cường các hoạt động truyền thông Dân số và phát triển, từng bước hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản – KHHGD.

#### **2.4 Công tác lao động – Thương bình và xã hội**

Phối hợp cùng các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi và thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời tiền trợ cấp, tiền quà tết của Chủ tịch nước 325 suất = 100.800 nghìn đồng; quà của Chủ tịch UBND tỉnh 326 suất = 97,8 triệu đồng cho đối tượng là người có công với cách mạng. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ 181 cụ trong độ tuổi với số tiền 81 triệu đồng trong đó: quà của Chủ tịch nước và ngân sách các cấp là 52,1 triệu đồng; quà của con em xa quê là 28,9 triệu đồng) và quà bằng hiện vật trị giá: 27.150.000 đ của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh

Cùng với hỗ trợ từ ngân sách xã và sự ủng hộ của các tổ chức, Đoàn thể, con em xa quê đã tổ chức thăm hỏi 262 trường hợp là hộ có mẹ VNAH; TBB, CDHH từ 81% trở lên; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người tàn tật, neo đơn, trẻ mồ côi, phụ nữ bị tai nạn rủi ro với số tiền là 154,3 triệu đồng (Trong đó: Huyện ủy-HĐND – UBND - tổ chức Đoàn thể cấp huyện 08 triệu đồng; ngân sách xã 2,6 triệu đồng; ngân hàng Sacombank 14 triệu đồng; ngân hàng Agribank 05 triệu đồng; Chùa Hoàng 15 triệu đồng; con em xa quê 109,7 triệu đồng)

Tổ chức dâng hương đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà thờ mẹ VNAH và các khu di tích nhân dịp Tết nguyên Đán với trên 4000 lượt người tham gia.

#### **3. Nội vụ, cải cách hành chính – Văn phòng thống kê**

Thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức đối với cán bộ, công chức theo quy định. Duy trì và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính tại công sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, công việc theo Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh được duy trì tốt, đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền trên môi trường mạng; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%, vượt chỉ tiêu huyện giao, không có hồ sơ xử lý và trả kết quả quá hạn.

#### **4. Công tác tiếp dân – Tư pháp**

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tích cực. Trong tháng không có đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực theo thẩm quyền, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Trong tháng đã thực hiện đăng ký kết hôn: 07 trường hợp (đăng ký lần đầu 05 trường hợp; đăng ký lần thứ hai trở lên là 01 trường hợp; đăng ký lại 01 trường hợp); đăng ký khai sinh 05 trường hợp ( 05 trường hợp đăng ký đúng hạn); đăng ký khai tử: 17 trường hợp ( đúng hạn 17 trường hợp; quá hạn 0 trường hợp); xác nhận tình trạng hôn nhân 09 trường hợp ( 05 trường hợp sử dụng để đăng ký kết hôn; 04 trường hợp sử dụng mục đích khác); chứng thực 198 bản, trong đó có 04 bản chứng thực điện tử.

## **5. Quốc phòng – An ninh**

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023, Xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tiếp tục thực Kế hoạch 228, 229, 373, 456 của Giám đốc công an tỉnh về phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Chủ động ban hành Phương án đảm bảo ANTT đêm giao thừa đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, vì vậy tình hình ANCT trên địa bàn luôn được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, không có trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ, đèn trời.

## **6. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số**

Triển khai thực hiện Kế hoạch 41/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND xã về Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của UBND xã Hoàng Đức năm 2023. Đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng và sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong thực thi nhiệm vụ. Duy trì việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa UBND xã với UBND huyện và các phòng, ngành trực thuộc UBND huyện, đặc biệt là việc tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả việc tạo lập, xử lý, ký số văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử theo nội dung Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2 NĂM 2023**

### **1. Về phát triển kinh tế**

#### **1.1 Sản xuất nông nghiệp**

Căn cứ vào điều kiện thời tiết cho phép, chỉ đạo hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa vụ chiêm xuân 2023, không để nhân dân bỏ ruộng hoang. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng, điều hành đủ nước để nhân dân yên tâm chăm bón.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Luật thú y. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng định kỳ đối với các hộ chăn nuôi; hướng dẫn nhân dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại và môi trường chăn nuôi, định kỳ dùng vôi bột hoặc hóa chất khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh và bổ sung tổng đàn sau dịp Tết Nguyên đán.

#### **1.2 Quản lý đất đai, Tài nguyên – Môi trường – Xây dựng – KH 89, 99 và Đề án 1089**

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và giám sát thi công các công trình xây dựng theo dự toán phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng và hành lang bảo vệ đường bộ - đê điều. Tiếp tục hướng dẫn các hộ lập hồ sơ phân chia, cho tặng, chuyển nhượng, cấp mới cho các hộ nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai lập hồ sơ xin cấp mới giấy CNQSDĐ ở cho các hộ và các trường hợp xin cấp đất ở còn lại; phối kết hợp thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp. Phát động phong trào “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức và người dân.

Hoàn thiện nội dung các tiêu chí thôn kiểu mẫu thôn Cụ Đà và thôn Phúc Thọ theo quy định

### **1.3 Quản lý Ngân sách**

Thu triệt để sản thầu 07, chuẩn bị đủ ngân sách phục vụ cho công tác chi thường xuyên và các khoản chi khác theo kế hoạch. Hoàn thành quyết toán thu – chi ngân sách năm 2022 theo quy định.

## **2. Về lĩnh vực văn hoá - Xã hội**

### **2.1 Văn hoá, thông tin, thể thao**

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 110/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị 41/CT-TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình đến nhà trường, xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: 93 năm ngày thành lập Đảng 3/2; ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Hướng dẫn 3 thôn: Mỹ Đà, Cụ Đà, Nội Tý tổ chức Lễ hội kỳ phúc đầu xuân theo quy định.

### **2.2 Giáo dục**

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường; tổ chức trồng cây đầu xuân ở trường.

### **2.3 Y tế, Dân số và Phát triển**

Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo mùa, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Phối kết hợp cùng TTYT dự phòng huyện tăng cường các hoạt động truyền thông DS – KHHGD, hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản – KHHGD.

### **2.4 Công tác lao động – Thương binh và xã hội**

Phối hợp với công an xã thu thập, cập nhật thông tin tài khoản của các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn để thực hiện hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt.

## **3. Nội vụ, cải cách hành chính – Văn phòng thống kê**

Chấp hành sự điều động, luân chuyển, biệt phái đội ngũ cán bộ, công chức xã theo quyết định của cấp trên. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, đặc biệt là TTHC dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ trực tuyến toàn trình, đáp ứng nhu cầu giao dịch của tổ chức, cá nhân; duy trì có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

#### **4. Công tác tiếp dân – Tư pháp**

Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân.

Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực; tăng cường tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

#### **5. Quốc phòng – An ninh**

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ; đăng ký độ tuổi 17 diện sẵn sàng nhập ngũ 2024; tổ chức tọa đàm gặp mặt, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ và hoàn thành giao quân năm 2023 theo chỉ tiêu huyện giao.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn. Tiếp tục thực Kế hoạch 228, 229, 373, 456 của Giám đốc công an tỉnh về phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm.

Thành viên UBND, công chức, các ngành chuyên môn, các thôn cần tập trung sự chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023 phù hợp tình hình thực tế ở mỗi ngành, bộ phận và các đơn vị ./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện (b/c);
- TT ĐU, TTHĐND xã (b/c) ;
- Trưởng các ngành, ĐT xã ;
- Chủ tịch, các PCTUBND xã;
- UVUBND, cán bộ, CC xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Bằng**